

ความที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๘



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ (ยกเว้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม)

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย จำนวน ๔ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญา และการขอใช้เงิน อนุมัติรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พร้อมแบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ พร้อมสัญญาค้ำประกัน แบบสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ พร้อมสัญญาค้ำประกัน แบบสัญญาผ่อนผัน ให้นำเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการขอใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย พร้อมสัญญาค้ำประกัน และแบบหนังสือรับสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ พร้อมสัญญาค้ำประกัน และแจ้งเวียนส่วนราชการ ถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า โดยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้มีการยกเลิกและเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๑๑ ว่าด้วย ค้ำประกัน อันมีผลทำให้สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ดังนั้น เพื่อให้การทำสัญญาค้ำประกัน สอดคล้องกับข้อกำหนดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึงเห็นควรยกเลิก สัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย ดังกล่าว และหากมีกรณีที่มีส่วนราชการต้องจัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาฯ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

๑. การทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศและสัญญาผ่อนผัน ให้นำเวลาที่ขอกลับเข้ารับราชการเป็นระยะเวลาการรับราชการขอใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

สำหรับสัญญาค้ำประกันสัญญาดังกล่าวข้างต้นที่ลงนามตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ให้จัดทำสัญญาตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ให้ใช้ตัวอย่างสัญญาดังกล่าวไปพลางก่อน จนกว่า กระทรวงการคลังจะแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว

๒. เมื่อมีการปฏิบัติผิดสัญญาสภาพหนี้ผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ให้ส่วนราชการมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกัน

ภายใน ...

